



ที่ กษ ๑๐๐๖/๑ ๓๕๕

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่อุตสาหกรรม Smart Farmer ครอบคลุม ตามแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์) ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ การดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีประเด็น “การยกระดับ ศพก. สู่อุตสาหกรรม Smart Farmer ครอบคลุม” เป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วน มุ่งเน้นการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติ เป็นช่องทางนำเสนอแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ รวมทั้งศูนย์ของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการสร้างมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรกรรม เพื่อจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกรคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจมาทำอาชีพเกษตรกรเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้ขับเคลื่อนการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่อุตสาหกรรม Smart Farmer ครอบคลุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ให้มีการนำเสนอข้อมูล Smart Farmer ครอบคลุม ศพก. และศูนย์เครือข่ายที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมที่จะดำเนินการตามภารกิจปกติ รายละเอียดข้อมูล Smart Farmer ตาม QR Code ด้านล่าง

๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (๓๐ ราย ต่อ ศพก.) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอประสานการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer ร่วมชี้แจง ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในการรับทราบ และสร้างความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรเห็นความสำคัญ และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็น Smart Farmer ต่อไป

๓. การเชื่อมโยง...

๓. การเชื่อมโยง ศพก. และศูนย์เครือข่าย กับศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) ศูนย์เทคโนโลยีของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุน ส่งเสริม ศพก. และศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรจากศูนย์ AIC ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีของภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประสานเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีการประชุม ศพก. และแปลงใหญ่/ การอบรมเกษตรกรผู้นำ ๓๐ ราย ต่อ ศพก. / การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนการบริหารจัดการให้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ AIC ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ศูนย์ AIC ตาม QR Code ด้านล่าง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร อบรมเกษตรกรผู้นำ ๓๐ ราย/ศพก. ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ และกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ ๒ ตามการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรจังหวัดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางปาลินี พวงมี)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๕๔

E-mail: doaereseach20@gmail.com

